

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล

~~~~~

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

**๑. ความก้าวหน้าการกำกับติดตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต  
ปี ๒๕๕๗/๕๘**

๑.๑ มอบหมายให้กรมการข้าว ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำกับติดตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/๕๘ รายงานผลความก้าวหน้าการกำกับติดตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/๕๘ ต้องระบุข้อมูลตัวเลขผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ชัดเจน

๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์บูรณาการการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาลในส่วนของมาตรการเร่งด่วน มาตรการระยะสั้น และมาตรการระยะยาว ให้ชัดเจนและยั่งยืน และสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง ตั้งแต่การกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสม พันธุ์ข้าว การปลูกพืชทดแทน โดยเน้นพืชพลังงาน การระบาย และเก็บกักน้ำ การลดต้นทุนการผลิต เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ธนาคารข้าว ธนาคารเมล็ดพันธุ์ โดยขอให้กำหนดให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง ทั้งนี้ ผลผลิตที่จะทำการเพาะปลูกต้องไม่เกินปริมาณที่กระทรวงพาณิชย์สามารถดำเนินการด้านการตลาดทั้งการอุปโภค บริโภค ปริมาณที่ควรเก็บสต็อก และปริมาณที่ต้องส่งออก และประสานกระทรวงอุตสาหกรรมทบทวนการอนุมัติการนำพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

**๒. การพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗**

**๒.๑ การจำนำข้าวเปลือกข้ามเขตจังหวัดของเกษตรกร**

๒.๑.๑ เห็นชอบให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดนครสวรรค์ ในเขตอำเภอแม่วงก์ จำนวน ๓๒๘ ราย ปริมาณ ๒,๑๐๖.๖๕๙ ตัน เป็นเงิน ๓๑,๑๗๘,๕๖๖.๐๕ บาท ที่นำข้าวเปลือกไปจำนำข้ามเขตที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยไม่ได้รับอนุญาตให้จำนำข้ามเขตได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเกษตรกรจังหวัดพิจิตรซึ่งปลูกข้าวที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๒๔ ราย ที่นำข้าวเปลือกไปจำนำ ณ จุดรับจำนำอำเภอองเจริญ และอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เป็นพื้นที่อำเภอติดกันแต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๑๒๖ ไร่ประหวน เป็นเงิน ๒๐,๓๗๗,๖๔๘.๓๗ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และเป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๒.๑.๒ มอบหมายให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร และกำแพงเพชร ตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น การเป็นเกษตรกรจริง เกษตรกรนำข้าวเปลือกของตนเองไปจำนำจริงให้ถูกต้องชัดเจนก่อน กรณีตรวจสอบแล้วเป็นข้าวเปลือกของเกษตรกรจริง ไม่มีการทุจริตหรือการสวมสิทธิ ให้แจ้งผลการตรวจสอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้กับเกษตรกรจำนวนดังกล่าว และรายงานให้ฝ่ายเลขานุการ นบข. เพื่อรายงาน นบข. ทราบต่อไป

๒.๑.๓ มอบหมายให้ อ.ค.ส. และ อ.ต.ก. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับจำหน่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีข้อ ๒.๑.๑ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเคร่งครัด และรายงานให้ นบข. ทราบโดยเร็วต่อไป

๒.๒ องค์การคลังสินค้าออกใบประทวนให้เกษตรกรจังหวัดสงขลาเกินกำหนดระยะเวลาการใช้หนังสือรับรองเกษตรกร เห็นชอบให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรจังหวัดสงขลา จำนวน ๑๑๙ ราย ที่นำข้าวเปลือกไปจำหน่ายจำนวน ๑,๓๙๗.๗๒๒ ตัน รวมเป็นเงิน ๒๑,๔๘๓ ล้านบาท โดยองค์การคลังสินค้าได้ออกใบชั่งน้ำหนักให้ในวันนำข้าวเปลือกไปจำหน่ายซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันเก็บเกี่ยวที่ระบุในหนังสือรับรองเกษตรกร แต่ยังไม่ออกใบประทวนให้เพราะเอกสารไม่สมบูรณ์ ทำให้การออกใบประทวนเกินระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่เก็บเกี่ยว และเมื่อเกษตรกรนำใบประทวนไปรับเงินกับ ธ.ก.ส. ไม่สามารถรับเงินได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นธรรมกับเกษตรกร มอบหมายให้องค์การคลังสินค้าร่วมกับคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดสงขลาทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น การเป็นเกษตรกรจริง เกษตรกรนำข้าวเปลือกของตนเองไปจำหน่ายจริง ให้ถูกต้องชัดเจนก่อน กรณีตรวจสอบแล้วเป็นข้าวเปลือกของเกษตรกรจริง ไม่มีการทุจริตหรือการสวมสิทธิ ให้รายงาน ธ.ก.ส. เพื่อให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้กับเกษตรกรจำนวนดังกล่าว และรายงานฝ่ายเลขานุการ นบข. เพื่อรายงาน นบข. ทราบต่อไป

๒.๓ ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีเกษตรกรจังหวัดพิจิตรไม่ได้รับใบประทวนสินค้าตามโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖

๒.๓.๑ มอบหมายให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดพิจิตรตรวจสอบการจำหน่ายข้าวเปลือกของเกษตรกรจังหวัดพิจิตรที่นำข้าวเปลือกไปจำหน่ายที่โรงสีแอลโกลด์แมนูเฟคเจอร์ จำกัด และทำข้าวหั่วแดงให้ถูกต้อง ชัดเจน ไม่มีการทุจริต สวมสิทธิ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอว่าเป็นการจำหน่ายข้าวเปลือกของเกษตรกรจริง ไม่มีการสวมสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(๑) เกษตรกรจังหวัดพิจิตรที่นำข้าวเปลือกไปจำหน่ายที่สถานีรับจำหน่ายของโรงสีแอลโกลด์ฯ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และไม่ได้รับใบประทวนสินค้า จำนวน ๑๓๑ ราย ปริมาณข้าวเปลือก รวม ๒,๗๙๘.๙๙๖ ตัน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๑,๘๔๗,๗๑๙ บาท เนื่องจากเกษตรกรได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการจำหน่ายข้าวเปลือกของรัฐบาล ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) อย่างครบถ้วน และได้มีการส่งมอบข้าวเปลือกให้แก่โรงสีแอลโกลด์ฯ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้รับฝากเก็บข้าวเปลือก ตามโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกของผู้ถูกร้อง ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖

(๒) เกษตรกรจังหวัดพิจิตรนำข้าวเปลือกไปจำหน่ายที่ทำข้าวหั่วแดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และไม่ได้รับใบประทวนสินค้า จำนวน ๙๔ ราย ปริมาณข้าวเปลือก รวม ๑,๖๑๒.๘๘๙ ตัน จำนวนเงินรวม ๑๘,๗๘๑,๔๓๖.๔๓ บาท เนื่องจากเกษตรกรได้นำข้าวเปลือกไปจำหน่ายโดยสุจริตและมีการส่งมอบข้าวเปลือกถูกต้องแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กขช.กำหนด

๒.๓.๒ เมื่อ อ.ต.ก. และคณะอนุกรรมการตรวจสอบตาม ๒.๓.๑ แล้ว ถ้าไม่มีการทุจริตหรือสวมสิทธิเกษตรกร มอบหมายให้ อ.ต.ก. ออกใบประทวนให้แก่เกษตรกร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินให้กับเกษตรกรจำนวนดังกล่าวต่อไป และรายงานผลให้ฝ่ายเลขานุการ นบข. เพื่อรายงาน นบข. ต่อไป

๒.๓.๓ มอบหมายให้ อ.ต.ก. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับจำหน่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีข้อ ๒.๓.๑ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเคร่งครัด และรายงานให้ นบข. ทราบโดยเร็วต่อไป

๒.๓.๔ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ นบข. นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติวงเงินรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ เพิ่มเติมจำนวน ๕๐.๖๓ ล้านบาท เพื่อให้ ธ.ก.ส. นำมาจ่ายเงินจำนำให้แก่เกษตรกรจังหวัดพิจิตร ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ โดยอาจขอใช้จากวงเงินรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ที่คงเหลืออยู่ และรายงาน นบข. ทราบต่อไป

### **๓. ขออนุมัติปรับเพิ่มเป้าหมายการเก็บสต็อกตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าว ปี ๒๕๕๗/๕๘**

๓.๑ เห็นชอบให้ปรับเพิ่มเป้าหมายการเก็บสต็อกข้าวเปลือกตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ จากเดิม ๒ ล้านตัน ปรับเพิ่มอีกจำนวน ๔ ล้านตัน รวมเป็นจำนวน ๖ ล้านตัน เนื่องจากมีผู้ประกอบการค้าข้าวสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๔ จังหวัด ผู้ประกอบการ จำนวน ๒๕๖ ราย ปริมาณเก็บสต็อก จำนวน ๖.๒ ล้านตัน มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เดิม ประกอบกับประสบปัญหาการส่งออกข้าวไปทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะข้าวหนึ่ง ซึ่งในปีที่ผ่านมาส่งออกจำนวน ๓.๗๔๙ ล้านตัน

๓.๒ เห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการเก็บสต็อกข้าวเปลือก เพิ่มอีกจำนวน ๔ ล้านตัน คิดเป็นวงเงินจำนวน ๖๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยสิบสองล้านบาทถ้วน) จากเงินงบกลางรายการเงินการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จากเดิมที่อนุมัติจำนวน ๓๑๕ ล้านบาท (แยกเป็น ค่าชดเชยดอกเบี้ย จำนวน ๓๐๖ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดำเนินการ จำนวน ๙ ล้านบาท โดยนำเงินเหลือจ่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ งบประมาณปี ๒๕๕๗ โอนเปลี่ยนแปลงมาใช้) รวมเป็นวงเงินที่อนุมัติ จำนวน ๙๒๗ ล้านบาท (แยกเป็น ค่าชดเชยดอกเบี้ย จำนวน ๙๑๘ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดำเนินการ จำนวน ๙ ล้านบาท)

### **๔. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘**

อนุมัติการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๒,๒๙๒ ล้านบาท ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอ ดังนี้

๔.๑ **กลุ่มเป้าหมาย** เกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ โดยประมาณจำนวนเกษตรกรในโครงการ ๓,๕๗๐,๐๐๐ ราย แบ่งเป็นเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้กับ ธ.ก.ส. จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ราย เกษตรกรที่เป็นสมาชิกมีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ราย และเกษตรกรทั่วไป จำนวน ๕๗๐,๐๐๐ ราย

๔.๒ **ระยะเวลาของการเป็นหนี้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ** เกษตรกรที่กู้เงินเพื่อการผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ ที่กู้เงินกับ ธ.ก.ส.หรือสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ยกเว้นภาคใต้กู้เงินถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้ครอบคลุมถึงเกษตรกรชาวนาที่มีความจำเป็นต้องกู้เงินก่อนวันที่ คสช.มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือคือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และก่อนฤดูการผลิตที่ปกติในภาคอื่นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี และภาคใต้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ของทุกปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าเช่าที่นา โดยจะลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันรับเงินกู้ ในกรณีกู้เงินก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ การลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

๔.๓ **วงเงินที่ได้รับการช่วยเหลือ** เกษตรกรที่มีหนี้เพื่อการผลิตข้าวนาปี รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนี้ที่มีอยู่จริง

## **๕. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘**

เพื่อให้การดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ และการบริหารจัดการข้าวในจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๒ คณะ ได้แก่

**๕.๑ คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด** โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด คลังจังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนกรมการค้าภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผู้แทนศูนย์ข้าวชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัด ผู้แทนสมาคมโรงสีข้าวหรือผู้แทนชมรมโรงสีข้าว ผู้แทนคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดหรือผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ผู้แทนสมาคมชาวนาไทยและ/หรือผู้แทนสมาคมส่งเสริมชาวนาไทยในจังหวัดและ/หรือผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวในจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องข้าว เป็นอนุกรรมการ ปลัดจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ จำจังหวัด การค้าภายในจังหวัด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัด และผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัด เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ติดตามกำกับดูแลแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการข้าวทั้งด้านการผลิตและการตลาดข้าวในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติผู้ประกอบการค้าข้าวที่จะขอรับการสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘

ทั้งนี้ กรณีในเขตกรุงเทพมหานครให้กรรมการค้าภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. ทำหน้าที่แทนคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด

**๕.๒ คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘** โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานอนุกรรมการ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ที่กำกับดูแลกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๒ เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมการค้าข้าว ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนธนาคารของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด และผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการการค้าในภูมิภาค กรมการค้าภายใน เป็นอนุกรรมการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๒ กรมการค้าภายใน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ในการดำเนินการโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ และจัดสรรปริมาณ/วงเงินที่จะชดเชย รวมทั้งอนุมัติวงเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่กำหนด

## **๖. การกำหนดแนวทางระบายข้าวเปลือกและข้าวสารที่โรงสีค้างส่งมอบโกดังกลาง โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ - ๒๕๕๙/๕๕**

๖.๑ เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการระบายข้าวเปลือกและข้าวสารโครงการเก่าที่มีสภาพเสื่อมที่โรงสีค้างส่งมอบโกดังกลาง โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ - ๒๕๕๙/๕๕ โดยมีนางจินตนา ชัยวรรณการ ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า เป็นประธานคณะทำงาน ผู้แทนกรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นคณะทำงาน ผู้แทนองค์การคลังสินค้า เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ผู้แทนกรมการค้าภายใน เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ ทำหน้าที่ พิจารณาระบายข้าวเปลือกและข้าวสารเก่าที่เก็บอยู่ที่โรงสีและโกดังกลางในจังหวัดต่างๆ ที่เก็บมานานมีสภาพ เก่าและเสื่อมสภาพตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๘/๔๙ ปีการผลิต ๒๕๔๙/๕๐ และ โครงการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกรของ ธ.ก.ส. ปีการผลิต ๒๕๕๒/๕๓ และปี ๒๕๕๔/๕๕ โดยให้เร่ง ระบายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและเร่งปิดบัญชีโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานต่อ ประธานคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าว รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาระบาย ข้าวหรือประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวมอบหมาย

๖.๒ มอบหมายให้องค์การคลังสินค้าแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ข้าวเปลือกและข้าวสารที่นำมาระบายตาม ๖.๑ และรายงาน นบข. ทราบต่อไป

### ๗. การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวไทย

๗.๑ เนื่องจากข้าวเป็นผลผลิตสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย จึงมอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ทำการประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ของข้าวเพื่อให้ผู้บริโภค ที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติหันมาบริโภคข้าวไทยให้มากขึ้น

๗.๒ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกลุ่มชาวนาเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาวนาที่มีรายได้น้อยยากจนมาก กลุ่มชาวนาที่มีรายได้ปานกลาง และกลุ่มชาวนาสมัยใหม่ เพื่อให้การช่วยเหลือของ รัฐบาลตรงตามความต้องการของชาวนาแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง

๗.๓ มอบหมายให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม พิจารณางบประมาณหรือเงินกองทุนที่อยู่ในความ รับผิดชอบ เพื่อทำการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวนารุ่นใหม่ โดยให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชาวนา ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ กระบวนการปลูกข้าวที่ครบทั้งระบบ จนถึงการทำนายในระดับที่สูงขึ้น

๗.๔ มอบหมายให้กรมการค้าภายในทำการส่งเสริมข้าวบางพันธุ์ที่มีคุณภาพดีที่ใกล้สูญพันธุ์หรือมี การปลูกน้อยลง โดยให้ทำการอนุรักษ์ไว้ เช่น ข้าวสังข์หยด และเผยแพร่คุณค่าและคุณประโยชน์ให้ผู้บริโภค กลับมานิยมบริโภคอีกครั้ง

๗.๕ มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดให้มีการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยให้มีการเรียนรู้วัฒนธรรม วิธีการ และขั้นตอนการปลูกข้าว การแกะเปลือกข้าว (การตำข้าว) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การบริโภคข้าวไทยไปสู่ต่างประเทศ เช่น คริวไทยสู่คริวโลก

### ๘. การจัดทำข้อมูลข้าวแบบครบวงจร

มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อบูรณาการ ข้อมูลเรื่องข้าวในปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ และปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยประสาน ข้อมูลรายละเอียดด้านการผลิตข้าวทั้งหมดตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งสต็อกข้าวของแต่ละ จังหวัด จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้อมูลด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ราคา ข้าวเปลือกและข้าวสารทุกชนิด และปริมาณข้าวที่จำหน่าย รวมทั้งสต็อกข้าวคงเหลือจากกระทรวงพาณิชย์ โดย นำข้อมูลข้าวปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ ที่ได้รับมาวางแผนการผลิตและแก้ไขปัญหาข้าวในปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ต่อไป

~~~~~

ฝ่ายเลขานุการ นบข.
กรมการค้าภายใน
๖ ตุลาคม ๒๕๕๗